

Số: /BC-BDT

Bắc Giang, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06

Thực hiện Công văn số 1750/UBND-KGVX ngày 06/4/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc báo cáo kết quả 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06. Ban Dân tộc báo cáo kết quả như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai

Lãnh đạo Ban đã triển khai nội dung Công văn số 452/TTG-KSTT ngày 23/5/2023 của TTCP và một số văn bản của UBND tỉnh tại các cuộc họp Chi bộ, họp cơ quan đến toàn thể đảng viên, công chức; giao cho Phòng Hành chính – Tổng hợp chủ trì, phối hợp tham mưu cho Lãnh đạo Ban triển khai thực hiện

2. Hoàn thiện thể chế

Ban Dân tộc hiện có 03 thủ tục hành chính, tuy nhiên cả 03 thủ tục hành chính đều không yêu cầu xuất trình đối với thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Không thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư; Các TTHC của lĩnh vực dân tộc hiện tại không thực hiện thu phí.

3. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Các (03) thủ tục hành chính đang thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình được công nhận tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 07/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bắc Giang.

(Chi tiết theo Phụ lục số 3 kèm theo)

4. Hạ tầng công nghệ thông tin

Lãnh đạo Ban đã chủ động triển khai rà soát các nội dung, tiêu chí đảm bảo hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện xây dựng hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT, trao đổi

thông tin phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đảm bảo tỷ lệ 01 máy tính/01 công chức và duy trì 100% máy tính có kết nối internet.

Các phần mềm chuyên ngành như: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành công việc, phần mềm Kế toán, Quản lý tài sản, Bảo hiểm xã hội... được cán bộ, công chức trong cơ quan triển khai và sử dụng hiệu quả phục vụ hoạt động công vụ của cơ quan.

Hệ thống phần mềm quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc được duy trì, vận hành và cập nhật thường xuyên, phục vụ tốt cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Ban.

Thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 05/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Trong quý I/2024, Ban Dân tộc đã triển khai công tác Khảo sát lập báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng, nâng cấp phòng họp trực tuyến tại Ban Dân tộc và 04 huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế; Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của dự án đã được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2024.

5. Về dữ liệu: 100% các văn bản (trừ văn bản mật) được gửi, nhận trên môi trường điện tử; giải quyết hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp.

6. Về nguồn lực

Trong quý I/2024, Ban Dân tộc đã tiếp nhận và phân công¹ công chức có trình độ chuyên môn phù hợp thực hiện vị trí chuyên trách Công nghệ thông tin theo quy định tại Quyết định số 445/2013/QĐ-UBND ngày 03/9/2013 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý chuyên môn, nghiệp vụ đối với đơn vị và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang; ban hành các Quyết định phân công công chức chuyên trách đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Ban Dân tộc; quyết định phân công cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của Ban Dân tộc; triển khai đăng ký tập huấn, bồi dưỡng kiến thức Chuyển đổi số cho CBCCVC của Ban năm 2024.

Về trình độ CNTT của cán bộ công chức của Ban hiện nay: 100% cán bộ công chức có chứng chỉ tin học, 100% cán bộ công chức biết sử dụng máy tính, khai thác Internet phục vụ giải quyết công việc chuyên môn.

¹ Quyết định số 37/QĐ-BDT ngày 06/02/2023 của Trưởng Ban Dân tộc, về việc phân công cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của Ban Dân tộc;

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá chung

Ban Dân tộc đã chủ động thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo chức năng, lĩnh vực phụ trách. Tổ chức tuyên truyền về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và sử dụng phương thức thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử, Facebook Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.

2. Thuận lợi

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dân tộc không yêu cầu sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc xuất trình giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú trong thực hiện. Thủ tục thực hiện phù hợp không gây phiền hà cho công dân, cá nhân, tổ chức.

III. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT

Đề nghị tập huấn cho cán bộ làm công nghệ thông tin nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gắn với yêu cầu chuyển đổi số.

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06, Ban Dân tộc gửi Công an tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị;
- Lưu: VT, HCTH.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Trương Văn Bảo

Phụ lục 3. Về dịch vụ công trực tuyến

(Kèm theo Báo cáo số /BC-BDT ngày /4/2024 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang)

TT	Tên dịch vụ công trực tuyến đang cung cấp	Mã TTHC	Mức độ cung cấp		Đã chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ cung cấp DVCTT	Biểu mẫu điện tử	Có thể khai thác dữ liệu từ CSDLQG, CSDL chuyên ngành	Có cung cấp kết quả điện tử	Phạm vi áp dụng		Văn bản QPPL quy định phương thức điện tử (nêu cụ thể số, tên văn bản)
			Toàn trình	Một phần					Áp dụng riêng cho bộ, địa phương	Dịch vụ công áp dụng toàn quốc (nêu rõ tình trạng chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với HTTT giải quyết TTHC của địa phương)	
	Tổng số		
1	Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1.004875	x		x			x	x		
2	Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	1.004888	x		x			x	x		
3	Thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị	1.011447	x		x	Một phần		x	x		